



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๒ ๕๕๐ ๘๑๙๓ โทรสาร ๐๒ ๑๔๙ ๕๕๑๘

ที่ สธ ๐๘๐๓.๓/ว ๕๒๘ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของกรมสุขภาพจิต ชุดที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติกลั่นกรองการคัดเลือก นางสาวรัชณี ฉลองเกื้อกูล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๑๒ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต (ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลศรีธัญญา) ให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช หรือสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๒ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตามประกาศกรมสุขภาพจิตที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายจรัญญา พรหมสิดา)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของกรมสุขภาพจิต ชุดที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติกลั่นกรองการคัดเลือก นางสาวรัชณี ฉลองเกื้อกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๑๒ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต (ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลศรีธัญญา) ให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช หรือสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๒ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เป็นผู้ที่จะประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ อนึ่ง ผลการคัดเลือกดังกล่าวกำหนดให้มีการทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกฯ ทั้งนี้ ในการประชุม อ.ก.พ. กรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติกำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล ภายใน ๙ เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการคัดเลือกฯ และให้ขยายเวลาการจัดส่งผลงานได้ ๖ เดือน รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน ๑ ปี ๓ เดือน โดยขยายได้ไม่หลังวันเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ หากไม่ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดให้พิจารณาคัดเลือกใหม่ โดยอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลเดิมได้

ทั้งนี้ การทักท้วงหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่า ข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพรรณพิมล วิบุลากร)

อธิบดีกรมอนามัย

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต